

FOR THAILAND CITIZENS - TURKEY Turkish Electronic Visa System Online - Government of Turkey
eVisa - วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลตุรกีออนไลน์อย่างเป็นทางการ
กระบวนการออนไลน์ที่รวดเร็วและรวดเร็ว



หากคุณเป็นพลเมืองของประเทศ [Turkey Visa Application](#) ไทยและวางแผนที่จะไปเยือนตุรกี คุณอาจต้องยื่นขอวีซ่า เว้นแต่คุณจะมีสิทธิ์เดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าหรือวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอวีซ่าตุรกีในฐานะพลเมืองไทย:

ตรวจสอบข้อกำหนดของวีซ่า:

เยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการต่างประเทศตุรกีหรือสถานทูตตุรกี/สถานกงสุลในประเทศไทยเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดของวีซ่า แต่ละประเทศอาจมีข้อกำหนดและขั้นตอนที่แตกต่างกัน

เลือกประเภทวีซ่า: กำหนดประเภทของวีซ่าที่คุณต้องการตามวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมของคุณ - วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ฯลฯ

กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร: กรอกแบบฟอร์มใบสมัครวีซ่าให้ถูกต้องและครบถ้วน คุณอาจต้องดำเนินการทางออนไลน์หรือขอแบบฟอร์มทางกายภาพจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

รวบรวมเอกสารที่จำเป็น: รวบรวมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดตามข้อกำหนดของวีซ่า เอกสารที่จำเป็นต้องมีโดยทั่วไปได้แก่:

หนังสือเดินทาง (มีอายุอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันที่คุณตั้งใจจะเข้าพัก)

ภาพถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง

กำหนดการเดินทาง (การจองเที่ยวบิน การจองโรงแรม ฯลฯ)

หลักฐานแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอตลอดระยะเวลาการเข้าพักของคุณ

ประกันการเดินทาง

หลักฐานการอยู่ในตุรกี

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

กำหนดเวลาการนัดหมาย (หากจำเป็น):

สถานทูตหรือสถานกงสุลตุรกีบางแห่งอาจกำหนดให้คุณต้องนัดหมายเพื่อยื่นวีซ่า
ตรวจสอบเว็บไซต์หรือติดต่อพวกเขาสำหรับข้อมูลนี้

ส่งใบสมัคร:

ส่งใบสมัครวีซ่าของคุณพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นไปยังสถานทูตหรือสถานกงสุลตุรกีด้วยตนเองหรือผ่านศูนย์รับคำร้อง
ขอวีซ่า ถ้ามี

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า: ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

จำนวนค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าและสัญชาติของคุณ

รอดำเนินการ: [Turkey Visa Application](#) รอให้ใบสมัครวีซ่าของคุณได้รับการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานทูต/สถานกงสุลและประเภทของวีซ่าที่สมัคร

รับวีซ่า: เมื่อวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติ

ให้ไปรับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าที่ติดไว้จากสถานทูต/สถานกงสุลหรือศูนย์รับยื่นวีซ่าที่กำหนด

ตรวจสอบรายละเอียดวีซ่า: ก่อนการเดินทาง

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าของคุณอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและตรงกับแผนการเดินทางของคุณ

สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่วางแผนไว้เพื่อให้มีเวลาดำเนินการเพียงพอ
นอกจากนี้

โปรดอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเสมอเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุดเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการขอวีซ่า